

เคนสะคุ โมะริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ เตรียมเดินทางเยือนประเทศไทย



- เตรียมโปรโมทจังหวัดชิบะด้วยมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารทะเล รวมถึงการสัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการประชุมทางธุรกิจ

เคนสะคุ โมะริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ เตรียมเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2018 เพื่อโปรโมทสินค้าเกษตรและประมงจากจังหวัดชิบะ รวมถึงมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

(รูปภาพ: <http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201802010525/?images>)

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์: มหกรรมสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดชิบะ เวลา 13.00-13.30 น.* ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชิดลม

งานนี้จะจัดแสดงสินค้าเกษตรและประมงอันน่าภาคภูมิใจของจังหวัดชิบะ หนึ่งในนั้นคือ CHI-BA+BERRY สตอร์วเบอร์รี่พันธุ์ใหม่ที่มีรสสัมผัสหวานฉ่ำ ที่จะมาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์: การสัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการประชุมทางธุรกิจ เวลา 10.30-10.45 น.* ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

จังหวัดชิบะจัดการสัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการประชุมทางธุรกิจครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวอันมีเสน่ห์ของจังหวัดชิบะสู่สายตาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไทย ไม่ว่าจะเป็นโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟุงดอกไม้ หรือบ่อน้ำพุร้อน “อนเซ็น” โดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดชิบะและประเทศไทยหลายสิบราย จะเจรจาธุรกิจกันอย่างจริงจังในงานนี้

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์: กิจกรรมโปรโมทมนต์เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ เวลา 14.50-15.10 น.* ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์อาหาร การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ฯลฯ ของญี่ปุ่น เช่น การแสดงวิธีการสวมใส่ชุดกิโมโน และการจัดฉากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชิบะเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ถ่ายเซลฟีและจินตนาการว่าอยู่ในสถานที่จริง รวมถึงมุขชิมอาหารที่มีทั้งขนมหวานและสตอร์วเบอร์รี่จากจังหวัดชิบะ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์: งานปาร์ตี้ชิมอาหารทะเลและพืชผลจากจังหวัดชิบะ เวลา 16.00-16.30 น.* ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโทราจิโร่

ในงานนี้ เชฟจากภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทย รวมถึงผู้ซื้อสินค้าเกษตรและประมง จะได้ลิ้มลองซาซิมิ ซูชิ และอาหารรสเลิศมากมายที่ทำจากเนื้อปลาสดจากจังหวัดชิบะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมงชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

* เวลา (โดยประมาณ) ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ

เคนสะคุ โมะริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

เคนสะคุ โมะริตะ เป็นอดีตนักแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “เคนโด้” ที่เคยฉายในประเทศไทยด้วย สำหรับการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ โมะริตะได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเยือนประเทศไทยสองครั้งแรกเมื่อปี 2012 และ 2015

ที่มา: รัฐบาลจังหวัดชิบะ

AsiaNet 72127